

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ, ตัวเลขศก.สหรัฐหนุนดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐ ที่ปรับตัวดีขึ้น หนุนให้มีแรงซื้อดอลลาร์

\*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่บริเวณ 35.90 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 35.75

\*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเยน ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับเข้าซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง และลดการระบาย carry trade หลังการระบาย carry trade ช่วงที่ผ่านมา หนุนเยนกับยูโรให้แข็งค่าขึ้น

\*ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ในระยะนี้ ได้รับอิทธิพลจากกระแสความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลก ที่แกว่งตัวไปมา โดยการแกว่งตัวนี้เป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนและตลาดหุ้นจีน ที่มีความผันผวนสูง

\*ตลาดการเงินจีนปิดทำการในวันนี้ ทำให้นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปยังการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในช่วงต่อไปของวันนี้

\*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เปิดเผยแพร่รายงาน Beige Book บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ยังคงขยายตัวในภูมิภาคและในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ นับตั้งแต่เดือนก.ค.จนถึงกลางเดือนส.ค

\*ADP รายงานว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่ง ในเดือนส.ค. และตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง ในไตรมาส 2/58

\*ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐดังกล่าว สนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

\*เมื่อวันพุธ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 6.72 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 6.47 พันล้านบาท

\*09.06 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.825/835 จาก 35.74/76 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.147/247 จาก 40.235/268 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.45/47 จาก 120.32 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1219/21 จาก 1.1226 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ตัวเลขจ้างงานของสหรัฐก็ออกมาดี ก็ยังมองไปในเชิงที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์ก็ขึ้นมาเทียบยูโร, เยน ปัจจัยในบ้านเราไม่ได้มีอะไร ตลาดก็คงดูตัวเลข เศรษฐกิจข้างนอกเป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้